

*Thực hiện phong trào "CAND học tập và làm theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh" và Cục vận tải Xây dựng phong cách nghị Công an nhân dân bền vững, nhân văn vì nhân dân phục vụ", hàng triệu chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018), thi gian qua Công an thành phố Hưng Yên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xuất hiện nhiều tấm gương in hình tiên tiến có những hành động đẹp và việc làm ý nghĩa thiết thực vì Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.*



*Chín s CSGT thành phố Hưng Yên quét dọn vệt lầy xây dựng do xe tải làm rỉ vãi trên Quốc lộ 1A*

Có lẽ ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng Nhân dân đó chính là hình ảnh các chín s CSGT厘米厘米 chỉ quét dọn vệt lầy xây dựng do xe tải làm rỉ vãi trên quốc lộ 1A vào hồi tháng 9/2017. Theo tìm hiểu, đó là các chín s CSGT thực hiện CSGT Công an thành phố Hưng Yên gồm có ủy viên Xuân Dũng, thiêu ủy viên Bùi Văn Trung và thiêu ủy viên Nguyễn Khánh Long. Trong lúc tuần tra kiểm soát thì người dân báo có một chiếc xe tải trong lúc lưu thông đã vệt lầy rỉ vãi khi giao thông qua đây bị cản trở nên các chín s kiểm tra. Lúc đi ra thì thấy ách tắc rỉ vãi khá nhiều thành vệt dài trên đường, lúc này có 1 công nhân ô tô quét dọn đang làm việc. Vì suy nghĩ nếu không xử lý kịp thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tham gia giao thông nên ủy viên Xuân Dũng và các chín s trong đội đã đi kiểm tra và dọn dẹp cùng dân chúng vì công nhân môi trường ô nhiễm.

Mới đây, trong một lần tuần tra, các chín s Cảnh sát trật tự - công an, Công an thành phố Hưng Yên đang đi ngang và trợ giúp taxi cho 2 bà con lữ hành, trú tại xã Thái Yên, huyện Cẩm Thới Bắc Hưng Yên khu vực ngã tư xã Hưng Yên.



*Chín sĩ Cảnh sát trật tự - công an thị xã Hưng Lĩnh đang đi công tác cho 02 bà bị lừa gạt*

Một trong những thông tin gần đây là thông tin về hành vi "Nhặt của rơi tìm trả lại" của Thieu úy Nguyễn Văn Bắc - cán bộ Cảnh sát trật tự - công an thị xã Hưng Lĩnh. Theo đó, vào khoảng 10h15 ngày 08/5/2018, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại TDP 3-phường Bắc Hưng, Thieu úy Nguyễn Văn Bắc đã nhặt được 1 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 5S. Sau khi nhặt được chiếc điện thoại trên, Thieu úy Bắc đã liên hệ và xác định chủ nhân của chiếc điện thoại là em Đặng Thanh Tâm (19 tuổi, trú tại, tổ dân phố 6, phường Liễu, thị xã Hưng Lĩnh), hiện đang là học sinh lớp 12I - trường THPT Hưng Lĩnh. Các bạn trong máy in thời gian của Tâm đang lưu giữ nhiều dữ liệu liên quan đến hồ sơ thi THPT sắp tới của em.



*Em Dng Thanh Tâm, hc sinh Trng THPT Hng Lnh: "Hành ng p ca anh Bc rt áng c khen ngợi, qua ó ã to nim tin, t hào cho em và Nhân dân i vi lc lng Công an"*

Nhn c thông tin, Dng Thanh Tâm ã n c quan Công an Hng Lnh nhn li tài sn ca mình và t lòng bit n i vi hành ng p ca thiu úy Nguyn Vn Bc. Em cho bit: *"Hành ng p ca anh Bc rt áng c khen ngợi, qua ó ã to nim tin, lòng t hào cho em và Nhân dân i vi lc lng Công an"*.

Trao i vi chúng tôi, ng chí Ngô c Ninh, Trng Công an th xã Hng Lnh cho bit: *"Công an th xã Hng Lnh thng xuyên y mnh vic thc hin 6 iu Bác H dy CAND, nht là i vi các chin s, oàn viên thanh niên Công an, qua ó nâng cao nhn thc sâu sc hn v ni dung, ý nghĩa và tm quan trng ca vic hc tp, thc hin; khi dy nim t hào, cng c nim tin, phát huy trách nhim ca tui tr i vi nhim v bo v ANTQ, bo m TTATXH; to s chuyn bin mnh m, sâu sc v nhn thc và hành ng trong vic hc tp, tu dng, rèn luyn, nâng cao bn lnh chính tr, phm cht o c, ý thc chp hành k lut, iu lnh CAND, l tit tác phong, tình thn, thái , trách nhim phc v nhân dân theo li Bác dy."*

Hành ng, vic làm ca cán b, chin s tr Công an th xã Hng Lnh thi gian qua ã và ang xây dng hình nh p v ngi chin s Công an trong lòng Nhân dân, qua ó, góp phn tích cc thc hin có hieu qu Cuc vn ng "Xây dng phong cách ngi CAND bn lnh, nhân vn, vì Nhân dân phc v"; Xây dng lc lng Công an ngày càng tinh nhu, chính quy, hin i, áp ng tt yêu cu nhim v công tác trong tình hình mi./.

**Thu Hng - Bình Nguyên**